

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV**

Tên tôi là: **Trần Quang Phương**

Cấp bậc: Thượng tướng; chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội; đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thành công của Cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Năm năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. *Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay...* Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát

triển của đất nước, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta, dân tộc ta.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. *Đến năm 2025*: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. *Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng*: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. *Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước*: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Là cán bộ Quân đội, Tôi rất phấn khởi được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Ngãi, vùng đất của núi Ân, sông Trà, thiên nhiên hùng vĩ, là nơi cư trú của người Việt cổ, gắn liền với di chỉ Sa Huỳnh... với truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, yêu nước, anh dũng trong đấu tranh chống ngoại xâm, quê hương Quảng Ngãi đã sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, tiêu biểu là Bình Tây Đại nguyên soái Trần Bình Trọng và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Quảng Ngãi gắn liền với chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường cũng như chứng tích tội ác chiến tranh Sơn Mỹ. Trải qua muôn vàn gian khổ, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã đồng cam cộng khổ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhất là khắc phục hậu quả chiến tranh; tiên hành cải tạo, xây dựng CNXH, tái lập tỉnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi luôn phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trong nhiệm vụ vừa kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, LLVT, các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế 5 năm (2016 - 2020) bình quân gần 5%, bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 67 triệu đồng (gần 2.845 USD); các mũi nhọn đầu tàu của tỉnh như: Khu kinh tế Dung Quất, du lịch Lý Sơn, kinh tế biển...; hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị có bước đột phá, huyện Đức Phổ đã trở thành thị xã; có 89 xã, 02 huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là sự nỗ lực

to lớn của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Thành tựu phát triển kinh tế, xã hội trên đã góp phần vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh ổn định chính trị - xã hội; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Được Trung ương giới thiệu, phân công ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh nhà, với trách nhiệm, tình cảm là người con quê hương, là cán bộ Quân đội đã từng công tác và trưởng thành ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, nghị quyết Quốc hội và quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước; tích cực nghiên cứu để thể chế hóa Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các văn bản pháp luật; các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; những vấn đề cử tri địa phương, cử tri cả nước quan tâm, nhất là các chủ trương, quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Nam Trung bộ, trong đó có Quảng Ngãi. Thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính; phát huy dân chủ XHCN; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

2. Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, cùng với tập thể BCH Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương thực hiện có hiệu quả công việc theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc nhiệm kỳ Đại hội XIII. Thực hiện, giải quyết các công việc theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thường xuyên quán triệt các quan điểm của Đảng, nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt của Nhân dân.

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và được phân công công tác ở cơ quan của Quốc hội, Tôi sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội và các cơ quan chuyên

trách nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất với Quốc hội xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập, các điểm nghẽn về thể chế từ thực tiễn đặt ra trong phạm vi cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, góp phần cụ thể hóa, hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng trong cuộc sống.

Tham mưu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các chương trình, đề án trọng điểm của đất nước nhằm tạo những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện hiệu quả quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; những vấn đề cử tri tỉnh nhà và cử tri cả nước quan tâm; thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính; phát huy dân chủ XHCN; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, bảo đảm cho Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội, Công an cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, trong đó có các huyện của tỉnh Quảng Ngãi.

**3. Tích cực tham gia ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... của địa phương; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà làm cầu nối giữa tỉnh Quảng Ngãi với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương; phát huy các thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi có thu nhập bình quân cao hơn mức bình quân cả nước.**

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương, với cử tri tỉnh nhà cũng như các địa phương trên toàn quốc; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý

kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và kiến nghị các giải pháp với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết; kịp thời báo cáo kết quả với cử tri.

Là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và Nhân dân cả nước, chịu sự giám sát của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là cốt lõi của mọi thắng lợi; đây là yếu tố quan trọng để Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội giao phó; nếu trúng cử đại biểu Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Với tình cảm, trách nhiệm của mình, Tôi xin hứa và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, trách nhiệm của người con quê hương; xứng đáng với lòng tin tưởng của cử tri Quảng Ngãi và cử tri cả nước./.

## **NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH**

*(Đã ký)*

**Thượng tướng Trần Quang Phương**